



Title :	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยชิงชุน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	กรุงเทพธุรกิจ
Date :	วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๑

อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นไม่ได้จำกัดอยู่ที่การส่งนักศึกษาและบุคลากรไปยัง 6 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการเอมส์เท่านั้น ญี่ปุ่นได้ส่งนักศึกษาไปประเทศต่างๆ ในอาเซียนแล้วก่อนหน้านี้ภายใต้โครงการที่กระทรวงศึกษาญี่ปุ่นตั้งขึ้นชื่อ “โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพในระดับโลกของมหาวิทยาลัย” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Re-inventing Japan Project ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการจะได้เงินสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 4-5 ปี ทำการแลกเปลี่ยนนักศึกษาญี่ปุ่นกับนักศึกษาในอาเซียนในระดับปริญญาตรี (แต่บางมหาวิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาโทด้วย) มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในญี่ปุ่นจึงคิดค้นโครงการของตัวเองภายใต้ชื่อสหายต่างๆ กันไป บางแห่งมีการให้ปริญญาใบที่ 2 กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หากดูในรายละเอียดแล้ว โครงการนี้มีมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นเข้าร่วมทั้งหมด 24 สถาบัน ในขณะที่ประเทศในอาเซียนเองที่ร่วมโครงการหลายโครงการกับญี่ปุ่นอย่างไทยและมาเลเซียมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเพียงประเทศละ 7 สถาบัน ส่วนอินโดนีเซียมี 12 สถาบัน 3

เหตุผลที่ญี่ปุ่นทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับอาเซียนมีหลายปัจจัยด้วยกัน หลักๆ เนื่องจากสภาพสังคมของญี่ปุ่นเองที่นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เพราะประชากรที่เป็นเยาวชนลดลง พูดง่าย ๆ ว่ามีมหาวิทยาลัยล้นแถมไม่มีใครเข้าเรียน รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องแก้ปัญหาโดยการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนมากขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะรับนักศึกษาต่างชาติให้ได้ 30,000 คน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ญี่ปุ่นประมาณ 13,000 คน ในจำนวนนั้น 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นนักศึกษาจีนและเกาหลี แต่จากการบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ในอนาคตนักศึกษาจีนและเกาหลีมีแนวโน้มว่าจะลดลงเนื่องจากกระแสต่อต้านญี่ปุ่นที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับภาวะจำนวนเยาวชนที่ลดลงของทั้งจีนและเกาหลีเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ญี่ปุ่นต้องเบนเข็มไปที่ภูมิภาคอื่นเพื่อดึงดูดนักศึกษา ภูมิภาคที่ใกล้ที่สุดคืออาเซียนนั่นเอง นอกจากเรื่องของภูมิศาสตร์แล้ว อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ญี่ปุ่นให้ทุนการศึกษานักศึกษามาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากจะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในอาเซียนแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีของญี่ปุ่นต่อคนในภูมิภาคนี้ด้วย เพียงแต่เท่าที่ผ่านมามีญี่ปุ่นเน้นไปที่การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในการไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หยุดนิ่งแม้ว่าทุนการศึกษาจะลดลงไปเพราะปัญหาการเงินของรัฐบาลญี่ปุ่น

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นในปัจจุบันที่เห็นได้ชัดก็คือ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างญี่ปุ่นกับต่างประเทศ เริ่มจากให้ทุนนักศึกษาญี่ปุ่นไปเรียนระยะสั้นที่ยุโรปและอเมริกาและรับนักศึกษาจากยุโรปและอเมริกาไปเรียนที่ญี่ปุ่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็มีโครงการที่เรียกว่า CAMPUS Asia ซึ่งญี่ปุ่นร่วมมือกับจีนและเกาหลี คัดเลือกนักศึกษาจาก 3 ประเทศให้ไปเรียนด้วยกันในแต่ละประเทศ ภาคการศึกษาละประเทศ เช่นภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2014 ไปเรียนที่ญี่ปุ่น ภาคการศึกษาที่สองไปเรียนที่จีน อีกภาคการศึกษาหนึ่งของปีถัดไปไปเรียนที่เกาหลี เป็นต้น เป็นการเบนเข็มจากการให้ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติไปเรียนที่ญี่ปุ่นในระยะยาวมาเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระดับปริญญาตรีในระยะเวลาสั้นซึ่งค่าใช้จ่ายของอย่างหลังน่าจะน้อยกว่าอย่างแรกพอสมควร